

ท่านสามารถติดต่อขอแลกคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้



ทางโทรศัพท์
ติดต่อ K-Contact Center
0 2888 8888



ทางโทรสาร
กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและ
ส่งแฟกซ์ไปที่หมายเลข
0 2504 4705-6



ทางไปรษณีย์
กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งไปรษณีย์
ไปยังบมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ตู้ปณ.1366
ปณจ.ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แบบฟอร์มในการแลกรางวัลคะแนนสะสม KBank Reward Point

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลในรายการ **KBank Reward Point** โดยใช้คะแนนสะสมจาก

หมายเลขบัตรเครดิต เดือน/ปี (ค.ศ.) ที่บัตรหมดอายุ /

ชื่อผู้ถือบัตร นามสกุล สถานที่ส่งของรางวัล ต้องเป็นที่อยู่

ที่มีผู้เซ็นรับเอกสารเท่านั้น (จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

โทรศัพท์ แฟกซ์ เพื่อแลกกับของรางวัล ดังต่อไปนี้

รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	แลกด้วยคะแนน	แลกด้วยคะแนน + เงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกของรางวัลได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888		รวม		

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยทุกๆ 25 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 1 คะแนน เพื่อสะสมแลกกับของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point ยกเว้น รายการถอนเงินสดจากบัญชีบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม การถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหายค่าปรับและ ดอกเบี้ย รายการชำระค่าไฟฟ้า (กฟน/กฟผ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T) ค่าภาษีทุกประเภท และรายการชำระค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อกองทุนทุกประเภท จะไม่ได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point • รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Hypermarket/Supermarket) ตาม Merchant Category Code (MCC) 5411, 5541, 5542 ที่กำหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน • บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับคะแนนสะสมได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทยเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแอปพลิเคชัน, บัตรเครดิตไทยเบป • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น • การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ นับจากวันที่ ผู้ถือบัตรแจ้งแลกคะแนน • กรณีของรางวัลหมดสต็อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคา ใกล้เคียงกัน โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและเซ็นรับ เรียบร้อยแล้ว • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ โดยตรง • กรณีแลกคะแนนสะสม+เงิน ธนาคารจะตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของท่าน • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.kbankcard.com หรือ K-Contact Center 0 2888 8888 ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า แต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยในตัวสินค้ากรุณาติดต่อบริษัทโดยตรง

หมายเหตุ : รหัสสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย KNP เป็นของบริษัท เอ็นโปร มาเกิ้ลดิง อินเทอร์เน็ต จำกัด โทร. 0 2376 3355 • KPV เป็นของบริษัท พีวีเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด โทร. 0 2932 2621 • ขออภัยในความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า